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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnumótun náms á framhaldsskólastigi á 

Suðurnesjum. Lagtfram á 150. löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 127 — 127. mál.

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum fagnar fram komni tillögu til þingsályktunar stefnumótun og 
framtíðarskipulag náms á framhaldsskólastigi á Suðurnesjum.

í Fjármálaáætlun ríkisins 2020-2024 kem urfram  að það sé stefna stjórnvalda að efla menntun í 
landinu og þá sérstaklega með því að fjölga útskrifuðum úr starfs- og tækninámi. Ríkisvaldið hefur 
m.a. ákveðið að styðja við nám til stúdentsprófs í tölvuleikagerðs sem þróunarverkefni hjá Keili en 
mikilvægt er að framhald verði á því námi. Einnig er mikilvægt að skoða hvort nemar í starfs- og 
tækninámsgreinum geti lokið námi sínu ígildi stúdentsprófs sem veitir þeim aðgang að háskólanámi.

Mikilvægt að tryggja það að nemendur af erlendum uppruna hverfi ekki frá námi úr framhaldsskólum 
en það skiptir íbúa á Suðurnesjum miklu máli að vel sé staðið að þessu máli í Ijósi þess að 23,05% 
íbúa á Suðurnesjum eru af erlendu þjóðerni.

Erlendir ríkisborgarar 
eru hærra hlutfall af íbúum Suðurnesja en alm ennt 
á landinu
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Ibúasamsetning á Suðurnesjum er ólík öðrum landshlutum. Hærra hlutfall ungs fólks býr á 
Suðurnesjum en annarsstaðar.

Fólkið á 
Suðurnesjum
■ Hærra hlutfall á (búa 

Suðumesja er á aldrinum  
21 til 45 ára en annars 
staðaráland lnu .

■ Á m ótl kemur að hærra 
hlutfalla (búa 4 6 á ra  og 
eidri er búsettannars  
staðar á landinu.

Á síðustu árum hefur orðið gríðarleg fólksfjölgun á Suðurnesjum sem skýrist að miklu leyti af 
verulega auknum umsvifum á Keflavíkurflugvelli. Þannig voru íbúar Suðurnesja 21.560 árið 2014 en 
27.730 í október 2019. Reykjanesbær er orðinn fjórða stærsta sveitarfélag landsin. Þar með skýst 
bærinn upp fyrir Akureyri sem hefur verið það fjórða stærsta í áraraðir.

AlrlnrsdreifinR 7010

l U a r i ■  -jiiJ i.I all:

Hlutfall íbúa á aldrinum 71 *il 45 ára

Hlutfall ibud 46 ára i>g cldri

íbúum Suðurnesja 
hefur fjölgað um 
30,8% á frá 2013
Frá árinu 2013 til október 2019 hefur íbúum 
á Suðurnesjum  fjölgað um 30 ,8% .

íbúum hefur á tím abilinu fjö lgað um 6.524.Til 
sam anburðar voru Ibúar Vestfjarða 7 .084 í 
október 2019 og Vestm annaeyja 4 .330 .

Á tím abilinu hefur landsm önnum  fjölgað um 
12% eða um 38 .724 íbúa.

Þróun íbúafjö lda 2013 til október 2019
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Teikn eru á lofti um að atvinnuleysi sé að aukast á Suðurnesjum. Fall Wow-air setti spor sín á 
atvinnulíf svæðisins. í september mánuði mældist atvinnuleysi á Suðurnesjum 5,2 meðan að 
landsmeðaltalið var 3,3%.

Atvinnuleitendur eftir ríkisfangi í septomber 
2019

Atvinnuleitendur oftir ríkisfangi 2013 til septem ber 2019

Atvinnule itendum  
fer fjölgandi

Atvinnuleitendum hefur fjölgað mikið á milli ára á Suðurnesjum og voru þeir 
fleiri í september 2019 en árið 2013.

Hlutfall erlendra ríkisborgara á meðal atvinnuleitenda hefur farið vaxandi á 
Suðurnesjum og er hærra en annars staðar á landinu.

Keilir á Ásbrú hefur verið starfræktur frá árinu 2007. Hann hefur frá stofnun skólans útskrifað rétt um 
3000 nemendur. Flesta af háskólabrú en ástæður fyrir því að nemendur hafa ekki lokið stúdentsprófi 
á hefðbundinn hátt eru margvíslegar, m.a. félagslegar, efnahagslegar eða námsörðuleikar. Keilir 

nýtur ekki jafnræðs í framlögum frá ríkinu í samanburði við aðra einkaskóla á framhaldsskólastigi. 
Menntaskóli Borgarfjarðar, Verslunarskóli íslands og Tækniskólinn eru einkaskólar með samning við 
ríkið auk þess sem þeir eru inn í reiknilíkani framhaldsskóla en þar situr Keilir ekki við sama borð. 
Einnig er það athyglisvert að greidd eru nemendaígildi með skipstjórnarnámi en ekki flugnámi.

Fisktækiskóli íslands í Grindavík er lykilaðili í að mennta hæft starfsfólk í sjávarútvegi sem geturtekist 
á við verkefni framtíðarinnar. Samkvæmt stefnu stjórnvalda sem kemur m.a. fram í Fjármálaáætlun 
ríkisvaIdsins segir að ísland ætli sér að verða í fremstu röð þegar kemur að sjávarútvegi og 
sjávarafurðum. Ljóst er að sú stefna mun ekki ná fram að ganga nema þjóðin hafi úr að spila vel 
menntuðu starfsfólki í greininni.

Að þessu sögu er það mikilvægt að þingsályktunartillagan nái fram að ganga og þarfir íbúa og 
atvinnulífsins verði kortlagðar og gerðar verði í framhaldi tillögur til úrbóta.

Virðingarfyllst,

f.h. Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum

BerglincfKristinsdóttir
Framkvæmdastjóri.


